



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์
เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหงส์

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลหนองหงส์ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างและประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน
๑	๐๑-๐๑	นายอภิชาติ ส้ารวงศ์	๘๒.๓๓

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน
๑	๐๒-๐๑	นางสาวชุตินา ศรีโสภา	๘๑.๖๗

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้มีอายุ ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งเทศบาลตำบลหนองหงส์พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๒. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้เข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรับสมัครหากปรากฏภายหลังตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ จะถือว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์